



## ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)

**นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล** เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ปัจจุบันอายุ ๕๓ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์อีกหลายแห่ง

**ผลงานด้านวิชาการ** ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง และเป็นกรรมการบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้บริหารจัดการบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ มีเทคโนโลยีการผลิตทันสมัย ครบวงจร และเป็นบริษัทที่มั่นคงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการของสโมสรนักลงทุน ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้ความรู้และอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและชาวต่างชาติให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

**ผลงานทางสังคม** ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ โดยผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาประจำปี แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี ทุนแบบประจำปีแก่โรงเรียน และทุนต่อเนื่องแบบรายบุคคล ระดับ มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี กิจกรรมสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถม และ มัธยมศึกษาตอนต้น (Stanley Science Project Contest) ในเขตภาคกลาง จัดโดยโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงปทุมธานี และ การแข่งขันหุ่นยนต์ (TPA Robot Contest) จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น การมอบอุปกรณ์กีฬา ชุดเครื่องเขียน จักรยาน แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมปลูกต้นไม้ มอบถังขยะแก่องค์กรท้องถิ่น และ กิจกรรมมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี และ เด็กพิการซ้ำซ้อน สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จ.นนทบุรี

**การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย** บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า เปิดโอกาสให้นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้เข้าใจระบบการผลิตและการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาร่วมทำงานกับบริษัทเป็นจำนวนมาก

**จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ** จากการเป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัทในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ควบคู่กับมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป